

บรรณาธิการแถลง

บทความในวารสารฉบับนี้ เป็นบทความเฉพาะในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ผู้เขียนบทความแต่ละท่านเขียนบทความขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ครั้งที่ 11 ของคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2539

วารสารฉบับนี้และวารสารในลำดับถัดจากฉบับนี้ไปอีกหนึ่งฉบับ จึงถือเป็นวารสารฉบับพิเศษที่มุ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ การจัดทำเป็นวารสารฉบับพิเศษในลักษณะเช่นนี้ ย่อมได้ประโยชน์ทั้งต่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมทางวิชาการโดยตรง และต่อสมาชิกของวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และรวมถึงท่านผู้อ่านโดยทั่วไปด้วย

กองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ครั้งที่ 11 ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเป็นธุระและช่วยประสานงานในการจัดหาบทความ ประเมินบทความ ตรวจพิสูจน์อักษร และจัดทำต้นฉบับในรูปแบบที่พร้อมส่งมอบให้โรงพิมพ์ถ่ายต้นฉบับลงเพลทได้ทันที โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม ที่ได้คอยติดต่อประสานงานและแจ้งความก้าวหน้าของการเตรียมงานอย่างต่อเนื่อง และคุณวาสนา ปรีชาวนิช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของคณะสถิติประยุกต์ที่ช่วยเป็นธุระในการจัดเตรียมต้นฉบับและพิสูจน์อักษรอย่างเอาการเอางาน

กองบรรณาธิการวารสารพยายามคงรูปแบบและเนื้อหาของบทความตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 11 ได้จัดเตรียมไว้โดยไม่ได้ตัดทอนแก้ไขข้อความใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้บทความในวารสารฉบับนี้สามารถสนองตอบวัตถุประสงค์ของการประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 11 ได้อย่างครบถ้วน และเพื่อรักษาความเป็นอิสระทางวิชาการของผู้เขียนแต่ละท่าน ดังนั้น หากมีข้อคิดเห็น ทั้งในทางวิชาการและข้อคิดเห็นที่อาจอยู่นอกกรอบวิชาการ ขอท่านผู้อ่านได้โปรดทราบว่าข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนบทความแต่ละท่าน ซึ่งไม่จำเป็นที่กองบรรณาธิการจะต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารในรูปแบบฉบับพิเศษเช่นนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คณะสำนักอื่น ๆ ของสถาบันฯ ได้มีการจัดทำบทความเพื่อการประชุมทางวิชาการในลักษณะเช่นนี้บ้าง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดทำวารสารทางวิชาการที่มีการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน และตอบสนองต่อนโยบายด้านการบริหารการพัฒนาตามแผนพัฒนาของประเทศ หากท่านผู้อ่านจะกรุณาส่งข้อคิดเห็นและบทความมายังกองบรรณาธิการบ้าง ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

วัฒนา พัฒนพงศ์